

**Đ**ại biểu Lê Hồng Sơn (tổ Hùng Hà) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động đã thực hiện việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn bảo đảm đúng tiêu chuẩn? Số CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

# Tăng trách nhiệm và hiệu quả chất vấn

## KỶ 3: XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI RẮN TRONG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN



Trạm xử lý nước thải của Công ty Texhong.

Ảnh: MINH NGUYỄN

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Quy hoạch phát triển khu, CCN tỉnh Thái Bình đến năm 2020 là 50 CCN (trong đó 48 CCN nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020). Hiện nay có 28 CCN đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy thấp, trung bình 15 - 20%, trong đó 19 CCN có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ các CCN là rất hạn chế, chủ yếu có nhà đầu tư thứ cấp đến đầu thì làm đến đó, trong đó hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung chưa được quan tâm. Đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 2 CCN có hạ tầng xử lý nước thải tập trung là CCN Phong Phú (thành phố Thái Bình) với 38/51 doanh nghiệp có nước thải được thu gom đầu nối; CCN làng nghề xã Thái

Phương đã xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải tập trung, đang xây dựng cơ chế quản lý, vận hành. Các CCN khác chưa có trạm xử lý nước thải tập trung và khu tập kết chất thải rắn bảo đảm quy định. Việc xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt của các cơ sở

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong CCN hầu hết đều tự đầu tư xử lý nên rất khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT). Theo quy định tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy

chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với CCN. UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định hiện hành đối với các CCN; UBND cấp huyện đầu tư hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào CCN; xây dựng và thực hiện kế hoạch di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào trong các CCN trên địa bàn. Chủ đầu tư CCN phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong giai đoạn chuẩn bị dự án theo quy định.

Tháng 7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản về việc đầu tư xây dựng các công trình BVMT tại các CCN gửi và đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, khẩn trương thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ sở sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trong các CCN trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền; đôn đốc các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hạng mục xử lý nước thải tập trung cho CCN; thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng các CCN theo quy hoạch đã được phê duyệt, căn cứ khả năng thu hút đầu tư và nguồn vốn đầu tư lựa chọn CCN để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình BVMT; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xúc tiến đầu tư, làm cầu nối để các nhà đầu tư đến đầu tư tại các CCN trong tỉnh, ưu tiên lựa chọn dự án ít gây ô nhiễm môi trường. Để góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường, BVMT tại các CCN, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị HĐND, UBND tỉnh có biện pháp, cơ chế, chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, nhất là ưu đãi trong xử lý nước thải; tăng cường chỉ đạo, giám sát UBND các huyện, thành phố quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật BVMT các CCN.

(còn nữa)

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

### Tập huấn nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức

Sở Ngoại vụ phối hợp với Cục Ngoại vụ, Học viện Ngoại giao (Trung tâm FOSET) vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đối ngoại cho hơn 50 cán bộ, công chức của 6 tỉnh thuộc cụm thi đua số 2 - Bộ Ngoại giao gồm: Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Thái Bình và Bắc Kạn.

Trong hai ngày, cán bộ, công chức của các tỉnh được cập nhật thông tin tình hình thế giới, khu vực và quan hệ đối ngoại của Việt Nam; các vấn đề liên quan đến ASEAN; hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại; cơ hội và thách thức; công tác lễ tân đối ngoại.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ của các tỉnh, từ đó có thêm thông tin, kinh nghiệm áp dụng vào thực tế địa phương.

TIẾN DAT

### Tập huấn kiến thức chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Đông Trung (Tiền Hải) vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tại lớp tập huấn, 300 học viên là phụ huynh của các em học sinh dưới 16 tuổi, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã được phổ biến văn bản hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến công tác trẻ em; các chính sách của nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Các học viên cũng được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, bóc lột, bạo lực và hướng dẫn quy trình hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại như thu thập thông tin, ghi phiếu thu thập thông tin, ghi chép số sách; đồng thời, giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nắm được các nội dung về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, qua đó có thêm kiến thức và kỹ năng để bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại gia đình, nhà trường và có cách xử lý tình huống khi có trẻ em bị xâm hại.

NGUYỄN CƯỜNG

### Giải cầu lông, kéo co thanh niên huyện Đông Hưng



Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện vừa tổ chức giải cầu lông, kéo co thanh niên năm 2019, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên đến từ đoàn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và hướng ứng tháng thanh niên năm 2019.

Với tinh thần thi đấu nghiêm túc, nhiệt tình, các vận động viên đã mang đến các trận thi đấu đẹp mắt, sôi nổi. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba ở mỗi nội dung cho các đội đạt thành tích xuất sắc. Thông qua giải nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

THIÊN AN

**T**heo thông tin từ ngành Y tế, mỗi ngày trên thế giới có thêm 4.500 người chết bởi bệnh lao và gần 30.000 người mắc bệnh lao mới. Việt Nam hiện vẫn nằm trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, đứng thứ 16 về số người mắc lao cao và đứng thứ 15 về gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc. Ước tính mỗi năm Việt Nam có 124.000 người mắc lao mới, khoảng 5.000 bệnh nhân lao đa kháng thuốc. Tại Thái Bình, những năm gần đây, công tác phòng, chống lao (PCL) được đẩy mạnh, công tác phát hiện, quản lý và điều trị có nhiều chuyển biến tích cực. Bác sĩ Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thái Bình cho biết: Mạng lưới PCL từ tỉnh đến cơ sở được duy trì hoạt động và từng bước nâng cao chất lượng trong phát hiện nguồn lây, quản lý, điều trị, kiểm tra giám sát, truyền thông giáo dục sức khỏe. Năm 2018 phát hiện 1.320 bệnh nhân lao mới. Hiện tỷ lệ bệnh nhân lao phổi tái phát có chiều hướng giảm từ 5,4% năm 2017 xuống còn 4,2% tổng số bệnh nhân lao các thể

# Cùng vào cuộc để sớm chấm dứt bệnh lao

Lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, để công tác phòng, chống lao đạt hiệu quả cao, chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030 không phải là việc của riêng ngành Y tế mà cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng.



Khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

năm 2018... Tuy công tác PCL đạt nhiều kết quả, tỷ lệ điều trị bệnh lao khỏi những năm gần đây đã tăng song vẫn còn nhiều người mắc lao chưa được phát hiện và đưa vào quản lý, điều trị, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh ra cộng đồng.

Hàng năm, ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3 được tổ chức là dịp để nhắc nhở mỗi người về mối nguy hiểm của bệnh lao từ đó chung tay hành động nâng cao hiệu quả công tác PCL. Đặc biệt, năm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi

các cấp chính quyền, cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các đối tác trong nước và quốc tế cùng hành động theo biểu ngữ "Tìm kiếm, điều trị cho tất cả bệnh nhân lao" để không ai bị bỏ

lại phía sau. Riêng với Việt Nam, ngày Thế giới phòng, chống lao có chủ đề: "Đã đến lúc cùng hành động để chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030". Theo bác sĩ Bùi Huy Hoàng, đây là cơ hội để các tổ chức chính trị - xã hội, mọi người dân trên địa bàn tỉnh cùng nâng cao nhận thức, chung tay vào cuộc PCL. Hướng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao, Bệnh viện Phổi Thái Bình đã triển khai kế hoạch hoạt động, trong đó đẩy mạnh công tác tham mưu, truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn kỹ thuật PCL. Đồng thời, phát động trong toàn thể nhân viên y tế chiến dịch hành động PCL trên phạm vi toàn tỉnh bao gồm: truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về bệnh lao, tăng cường phát hiện nguồn lây, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân lao, tăng cường phát hiện lao kháng đa thuốc, lao trẻ em, lao/HIV. Ngoài ra, Bệnh viện Phổi Thái Bình còn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và huyện Kiến Xương tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao; phối hợp với các đơn vị, các đoàn thể đẩy mạnh truyền thông xóa bỏ kỳ thị, mặc cảm, tăng tiếp cận các dịch vụ dự phòng, khám phát hiện và hỗ trợ điều trị bệnh lao, không lây lan ra cộng đồng, tiến tới chấm dứt bệnh lao.

HA ANH

# ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH Nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả

Chủ trương đẩy mạnh các phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên khối trường học.

**Đ**oàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh hiện có trên 2.000 đoàn viên. Tham gia Ban Chấp hành Đoàn trường là những người tâm huyết, nhiệt tình và có năng lực trong tổ chức các hoạt động, phong trào. Hầu hết đoàn viên có hạnh kiểm tốt, xác định đúng động cơ phấn đấu và có thái độ học tập đúng đắn, thực hiện tốt các hoạt động, phong trào, tạo nên một tập thể vững mạnh. Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Bùi Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Công tác đoàn của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh khởi sắc rõ nét trong mấy năm trở lại

đây, chất lượng và số lượng các hoạt động không ngừng tăng lên, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, đạt kết quả cao.

Cô giáo Phạm Thị Hải Yến, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Đoàn trường luôn gắn công tác đoàn với phong trào thi đua dạy tốt - học tốt bằng cách phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu cho nhà trường phát động phong trào thi đua trong từng năm học. Đồng thời, phát động toàn thể cán bộ, giáo viên trẻ tích

cực tham gia phong trào "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học. Nhờ đó, phong trào dạy và học của nhà trường ngày càng sôi nổi, đã xuất hiện nhiều gương học sinh tiêu biểu, học sinh khá, giỏi. Năm học trở lại đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh luôn đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 80%. Không chỉ dạy tốt, học tốt các môn văn hóa, Đoàn trường còn động viên,

khuyến khích đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi khoa học nhằm khơi dậy tính sáng tạo của học sinh. Trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh vừa qua, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có 1 dự án đạt giải nhất lĩnh vực Y - Sinh học.

Ngoài đẩy mạnh phong trào học tập, Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh còn triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình theo chỉ đạo của đoàn cấp trên, gắn nhiệm vụ công tác đoàn với phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Cô giáo

Phạm Thị Hải Yến cho biết thêm: Để triển khai có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên. Hình thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục luôn được đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực như tổ chức các cuộc thi, hội thi, viết báo tường, các sân chơi, giao lưu theo chủ đề... Đặc biệt, Đoàn trường phát động trong mỗi chi đoàn thực hiện các công trình thanh niên, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào yêu cầu ủng hộ bạn nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được đoàn viên tích cực hưởng ứng, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường.

Để giúp đoàn viên có thêm kỹ năng sống, Đoàn

Thanh niên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh thường xuyên tham mưu Ban giám hiệu đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các buổi học ngoại khóa, buổi tư vấn tuyển sinh, nói chuyện chuyên đề, tham gia hoạt động tình nguyện cũng như nhiều hoạt động khác của các cấp bộ đoàn. Thông qua

những hoạt động này, các thầy cô giáo dễ tiếp cận, nắm bắt tâm lý học sinh, từ đó chia sẻ và có những đổi mới trong hoạt động đoàn và công tác chuyên môn. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên nhà trường sẽ tiếp tục tham mưu Ban giám hiệu đồng thời phối hợp với các cấp bộ đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại

khóa, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm về học tập cũng như trong hoạt động công tác đoàn cho học sinh, vừa trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sống cho các em vừa đổi mới mô hình hoạt động để các hoạt động của Đoàn trường ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả.

ĐẶNG ANH



Giờ học của cô và trò Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.